

BUNDIT NEWS LETTER

...สร้างสรรค์ภูมิปัญญาและพัฒนาคนให้มีคุณภาพสู่สากล...

มหาวิทยาลัยร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมปฏิบัติการ Training of the Trainer (TOT)

สำหรับผู้บริหารและครูด้วยโปรแกรม MIO : การสร้างสุขด้วยสติในองค์กร



เมื่อวันที่ 18-20 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดย ผศ.ดร.จตุพร อัศวโสวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการในฐานะประธานโครงการ ร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัยได้จัดโครงการฝึกอบรมวิทยากรต้นแบบ Training of the Trainer (TOT) ณ โรงแรมขนอม โกลเด้นบีช โดยวัตถุประสงค์เพื่อสร้างวิทยากรต้นแบบจากตัวแทนผู้บริหารของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น 17 โรงเรียน ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ตรัง กระบี่และพัทลุง ผู้เข้าอบรมประกอบด้วยผู้บริหารและคณาจารย์ที่เข้าร่วมในการอบรมครั้งนี้ ประมาณ 35 คน

ทั้งนี้รูปแบบการฝึกอบรม เป็นการฝึกกระบวนการสร้างสุขด้วยสติในองค์กรโดยใช้โปรแกรม Mindfulness in Organization : MIO โดยได้รับเกียรติจากนายแพทย์ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ นายแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข มาเป็นวิทยากรบรรยายและฝึกปฏิบัติ ร่วมกับทีมวิทยากรประกอบด้วย ดร.โกรเดช โกรสกุล อาจารย์วิชาน กาญจนไพโรจน์ และอาจารย์ธีรวัฒน์ ทองเสน รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีนครินทร์ วิทยานุเคราะห์ จังหวัดสงขลา การอบรมเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำโปรแกรมการสร้างสุขในองค์กรมาใช้ในโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ภายหลังการฝึกอบรมในได้มีการหารือร่วมกันวางแผนการดำเนินงานของโรงเรียนในแต่ละเขตพื้นที่ ซึ่งจะอาศัยวิทยากรที่ผ่านการอบรมในครั้งนี้ ร่วมเป็นวิทยากรกระบวนการในการใช้โปรแกรม MIO ในโรงเรียนต่างๆ ที่เข้าร่วมโครงการโดยการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย สำหรับระยะเวลาในการดำเนินการวางแผนและประเมินผลกิจกรรมตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงสิ้นปีงบประมาณ 2560

GRADUATE NEWS



เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ ผ่านมา บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดประชุมคณะทำงานวารสารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชเพื่อเตรียมความพร้อมในการทำงาน วารสารวิชาการฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการเผยแพร่ผลงานวิชาการ และบทความวิจัยสำหรับคณาจารย์ นักวิจัยและนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้อง เป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการโดยมีกำหนดการเผยแพร่ออกเป็นราย 6 เดือน ซึ่งที่ประชุมได้มีกำหนดรูปแบบ เนื้อหาของวารสารและกระบวนการดำเนินการต่างๆ ในการจัดทำวารสารฉบับดังกล่าวให้ทันตามกำหนด โดยกำหนดการเผยแพร่วารสารฉบับแรกคือภายในเดือนมิถุนายน 2560 นี้

เก็บมาฝาก...NEWS TIPS

- สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอขยายระยะเวลาการส่งผลงานเพื่อรับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น สถาบันอุดมศึกษาในภาคใต้ประจำปี 2560 ท่านสามารถรับแบบเสนอวิทยานิพนธ์ดีเด่น ได้ที่สถาบันวิจัย และพัฒนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หรือดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ <http://ird.wu.ac.th> ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 25 เมษายน 2560 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0-7567-3565-7
- ขอเชิญเข้าร่วมและนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ "การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 4" ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 21-23 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมนภลัย จ.อุดรธานี โดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ <http://www.biodconference.org>
- คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญส่งบทความและเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านการบริหารจัดการ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2560 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม 2560 ณ อาคารวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ <http://www.fms.psu.ac.th/ncam2017/>
- สถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการในโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง "วิถีไทยกับการใช้เวลาว่าง" ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 15 มีนาคม 2560 ณ ห้อง 105 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ที่สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันไทยศึกษา โทรศัพท์ 02-2187492-5

สนใจส่งข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ได้ที่... กองบรรณาธิการ สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช อาคาร 9 ชั้น 2 ห้อง 922 โทร.075377438 หรือ e mail : graduate_nstru@hotmail.com